

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNG HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1699~~/UBND-LĐT BXH
V/v trả lời đơn của bà Lê Thị Hoàn,
thôn Thị Tứ, xã Hoàng Trung.

Hoàng Hóa, ngày 18 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Bà Lê Thị Hoàn, thôn Thị Tứ, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa.

UBND huyện Hoàng Hóa nhận được đơn đề nghị của bà Lê Thị Hoàn, thôn Thị Tứ, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa.

Nội dung: Bà đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Chí Thành và đề nghị được hỗ trợ nhà ở cho thân nhân người có công.

Sau khi xem xét nội dung đơn của Bà, UBND huyện Hoàng Hóa trả lời Bà như sau:

1. Về việc đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công:

Sau khi nhận được đơn đề nghị của Bà, ngày 02/11/2017, UBND xã Hoàng Trung đã tiếp thu và lập danh sách đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Chí Thành; UBND huyện Hoàng Hóa đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện lập danh sách đề nghị cấp bằng Tổ Quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Chí Thành theo quy định (Có danh sách kèm theo).

2. Về việc đề nghị hỗ trợ nhà ở:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND huyện đã triển khai đến 43 xã, thị trấn và đã tổng hợp kết quả rà soát các đối tượng có nhu cầu xây dựng, sửa chữa về nhà ở trên toàn huyện theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg báo cáo tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 3658/QĐ - UBND ngày 18/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt số lượng hộ gia đình có công với cách mạng hỗ trợ nhà ở năm 2013. Huyện Hoàng Hóa được UBND tỉnh phê duyệt 43 hộ, mỗi xã được phân bổ một hộ xây mới. Ban chỉ đạo thực hiện về nhà ở xã Hoàng Trung đã tiến hành họp xét chọn một hộ đề nghị hỗ trợ. Sau khi xem xét UBND Hoàng Trung đã xét đề nghị cho ông Lê Minh Hiệp, thôn Thị Tứ, là Bệnh binh 61%; gia đình đã làm nhà ở và được cấp hỗ trợ đầy đủ kinh phí. Từ đó đến nay chưa có kinh phí để tiếp tục thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013.

Vậy UBND huyện Hoàng Hóa trả lời cho bà Lê Thị Hoàn được rõ./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- UBND xã Hoàng Trung;
- Lưu VT.



Lê Văn Nhuận